

# Hiến đất làm đường - nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ

(tiếp theo và hết)

## KỶ 3: CẦN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG

*Từ chủ trương của huyện là sẽ ưu tiên đầu tư cho những địa phương có 100% người dân đồng thuận hiến đất để mở rộng các tuyến đường huyện, đường liên xã, nhiều xã, thị trấn ở Quỳnh Phụ đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường. Chủ trương này của huyện thực sự đang phát huy hiệu quả, cần có sự nghiên cứu, đánh giá, tổng kết một cách cụ thể để nhân rộng tới các địa phương khác trong tỉnh.*



Đường DH.72 qua thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) được nhân dân đồng thuận hiến đất để nâng cấp, mở rộng.

khí chính quyền vận động, gia đình tôi đã đồng ý, sẵn sàng tháo dỡ tường cổng vừa mới xây chưa tròn 1 năm để hiến gần 20m<sup>2</sup> đất ở cho nhà nước làm đường. Tính theo giá trị thị trường hiện nay, diện tích đất hiến của nhà tôi cũng lên tới cả trăm triệu đồng. Tôi chỉ mong muốn nhà nước có thể hỗ trợ tôi xây lại cổng và tường như cũ là được.

Suy nghĩ của anh Huy cũng là suy nghĩ chung của các hộ dân tổ dân phố số 7, số 8 và số 9 (thị trấn An Bài) sinh sống dọc tuyến đường huyện DH.72. Vì thế, đến nay, toàn bộ 68 hộ dân tại 3 tổ dân phố trên, chiếm 100% số hộ có diện tích đất thu hồi đã đồng thuận hiến đất mở rộng tuyến đường này. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài cho biết: Thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng các

tuyến đường huyện đi qua địa bàn. Đến nay, ngoài 100% số hộ dân đã đồng ý hiến đất để mở rộng tuyến đường huyện DH.72 đoạn từ chợ Vinh Trà đến Đổng Ba, thị trấn còn vận động được 40 hộ dân hiến đất để mở rộng tuyến đường huyện DH.72C (đường Lý Xá), đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các hộ còn lại hiến đất để mở rộng tuyến đường. Theo tiến độ này, trong tương lai thị trấn sẽ có thêm nhiều tuyến đường to và đẹp hơn nữa.

### Cần có thêm nhiều con đường quyền hòa "Y Đảng, lòng dân"

Trong những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nói chung, huyện Quỳnh Phụ nói riêng đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát triển hạ tầng giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phát triển. Đến nay, hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng, mặt đường còn nhỏ, hẹp, thậm chí đang xuống cấp, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, vận chuyển hàng hóa, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực tế trên đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông một cách đồng bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Nhưồng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quỳnh Phụ: Thực tế thì công các tuyến đường trên địa bàn huyện trong những năm qua cho

thấy, chi phí GPMB gồm tiền đền bù đất ở, đất nông nghiệp, tài sản xây dựng, cây trồng trên đất chiếm từ 20 - 40% tổng mức đầu tư. Khi công trình giao thông được hoàn thành thì giá trị đất mặt đường được nâng lên, người dân địa phương sẽ hưởng lợi. Việc người dân hiến đất làm đường sẽ giúp tiến độ GPMB và thi công công trình nhanh hơn, kinh phí GPMB giảm, từ đó các địa phương có thêm kinh phí đầu tư các công trình giao thông, phúc lợi khác. Vì thế, việc vận động người dân hiến đất làm đường sẽ là một giải pháp, cách làm hay, sáng tạo để các địa phương đầu tư các dự án giao thông, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà nước và người dân.

Trong khi nhiều địa phương đang loay hoay và chưa có lời giải cho công tác GPMB để triển khai thực hiện các dự án giao thông thì chủ trương vận động người dân hiến đất làm đường ở Quỳnh Phụ hiện nay cho thấy việc vận động sức mạnh của nhân dân sẽ tạo ra nguồn lực lớn để các địa phương triển khai đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại. Chủ trương này của huyện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp, ngành trong tỉnh, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tại buổi kiểm tra việc hiến đất làm đường giao thông tại tuyến đường DH.78 huyện Quỳnh Phụ chiều ngày 27/7 vừa qua, đồng chí Nguyễn Khắc Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chủ trương vận động người dân tự nguyện hiến đất làm đường mà các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đang triển khai. Đồng chí đề nghị huyện Quỳnh Phụ cần đánh giá, tổng kết

việc thực hiện chủ trương này để nhân rộng, không chỉ tại các tuyến đường huyện, đường liên xã mà cả các dự án đường tỉnh. Cần tăng cường tuyên truyền về chủ trương vận động người

dân tự nguyện hiến đất làm đường ở Quỳnh Phụ, qua đó lan tỏa sự đồng thuận của người dân để triển khai đầu tư các dự án giao thông đồng bộ, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

### Đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ



Thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiều địa phương trong huyện đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân góp quyền sử dụng đất để mở rộng đường huyện, đường xã do huyện làm chủ đầu tư. Không chỉ dừng ở các tuyến đường huyện, đường liên xã, huyện Quỳnh Phụ đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân góp đất để mở rộng các tuyến đường tỉnh đi qua địa bàn. Qua đó góp phần cùng tỉnh đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ trong thời gian tới.

### Bà Trần Thị Sen, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7, thị trấn An Bài



Phát huy vai trò tích cực, gương mẫu của cán bộ cơ sở, chúng tôi đã đi từng nhà, vận động từng người để nhân dân hiến đất làm đường đúng đắn của huyện về vận động người dân hiến đất làm đường. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, bà con trong tổ dân phố đã đồng thuận và ủng hộ rất cao, nhiều hộ có tường bao, cổng đầu vừa mới xây xong cũng đồng ý tháo dỡ để làm đường mà không tính toán thiệt hơn.

### Bà Nguyễn Thị Luyến, tổ dân phố số 7, thị trấn An Bài



Qua các cấp chính quyền địa phương, người dân chúng tôi đã nắm được và đồng thuận với chủ trương hiến đất để mở rộng đường của huyện. Tôi rất ủng hộ chủ trương này và tự nguyện hiến đất một phần để mở rộng đường. Mỗi người phải nhìn xa, vì cái chung, vì cả cộng đồng và thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội.

TRẦN TUẤN

## Tiền Hải Tập trung chăm sóc lúa mùa

*Hiện nay, 9.950ha lúa mùa của huyện Tiền Hải đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, bà con nông dân tổ chức làm cỏ, bón thúc, đồng thời phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh.*



Nông dân xã Tây Ninh (Tiền Hải) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

Ông Hoàng Minh Tân, xã Tây Lương cho biết: Để bảo đảm cho 8 sào lúa mùa phát triển tốt, thời gian qua tôi tích cực thâm canh, giữ mực nước thích hợp tại chân ruộng đồng thời tập trung bón phân cân đối cho lúa phát triển. Bước vào sản xuất vụ mùa, tôi cũng như bà con nông dân được tham gia các lớp tập huấn do HTX tổ chức về cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Khi tiến hành chăm sóc lúa, tôi đã vận dụng những kiến thức được tập huấn, trong đó cách chăm bón giai đoạn đầu bảo đảm lúa bén rễ hồi xanh, không bị ngộ độc sau khi gieo cấy và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng".

Các HTX trên địa bàn huyện Tiên Hải đã và đang tích cực tuyên truyền nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung ra

đồng chăm sóc lúa mùa, phòng, trừ sâu bệnh phát sinh gây hại, bảo đảm lúa sinh trưởng trong giai đoạn đẻ nhánh. Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Phú cho biết: Hiện nay, hơn 250ha lúa mùa của xã đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để bảo đảm cho lúa phát triển, HTX đẩy mạnh thông tin trên Đài Truyền thanh về các đợt phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa theo kế hoạch của huyện; tuyên truyền nông dân thường xuyên thăm ruộng, kiểm tra lúa, nếu phát hiện có hiện tượng bọ chạp, nhấm mọt cần triển khai các biện pháp xử lý. Ngoài ra, HTX tăng cường cán bộ để các thôn hướng dẫn nông dân bón phân đợt 1, tỉa dặm, làm cỏ; gia cố lại bờ vùng, bờ thửa, các cống nhằm bảo đảm điều tiết nguồn nước, ngăn mặn, giữ ngọt triệt

để phục vụ sản xuất; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật cung ứng để nông dân kịp thời diệt trừ sâu bệnh, ốc bươu vàng, chuột gây hại trên lúa mùa. Ngoài ra, HTX tham mưu UBND xã tăng cường phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.

Ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiên Hải cho biết: Ngay từ đầu vụ mùa, Xí nghiệp đã tu sửa 27 cống dưới đê, 70 cống nội đồng, 15 trạm bơm... Hiện nay, công tác khai thông dòng chảy trên các sông trực chính được Xí nghiệp thực hiện tốt. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các địa phương tập trung khai thông các tuyến mương cấp 3 do địa phương quản lý, bảo đảm thuận

lợi cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Xí nghiệp yêu cầu các tổ thủy nông của HTX thường xuyên kiểm tra hệ thống cống, mương máng, điều tiết nước hợp lý tại các sông dẫn để bà con nông dân có đủ nước cho việc chăm sóc lúa. Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân thực hiện tốt Luật Thủy lợi, không vi phạm cấm đặng đó, vó bè trên các sông trực, sông dẫn. Năm bắt kịp thời diễn biến thời tiết để lập lịch tưới, tiêu khoa học, hợp lý.

Theo ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, để chủ động chăm sóc 9.950ha lúa mùa, Phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến thời tiết, tình hình sâu bệnh để nông dân triển khai các biện pháp bảo vệ lúa mùa. Qua kiểm tra đồng ruộng, ngành chuyên môn đã phát hiện rầy lưng trắng đang nở rộ, nơi cao 20 - 50 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 70 - 100 con/m<sup>2</sup>. Rầy non tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, do đó nếu nông dân không kịp thời phòng, trừ rầy sẽ truyền bệnh lùn sọc đen cho lúa mùa.

Để diệt trừ rầy gây hại, huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức phòng, trừ từ ngày 29/7 đến ngày 2/8. Ngoài phòng, trừ sâu bệnh theo các đợt, huyện yêu cầu các HTX chỉ đạo nông dân tổ chức thường xuyên, liên tục các đợt diệt chuột, ốc bươu vàng bằng biện pháp thủ công và thuốc sinh học. Các địa phương cần phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hành vi buôn bán hàng giả, hàng không có trong danh mục được phép lưu hành. Tăng cường tập huấn quy trình chăm sóc lúa mùa, sử dụng phân bón, giúp nông dân nắm vững kiến thức để chủ động trong sản xuất. Chủ trọng việc tiêu thoát nước nếu có mưa lớn xảy ra, đáp ứng tốt nhu cầu của nông dân trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

MANH THẮNG

## THỊ TRẤN HƯNG HÀ Chú trọng bảo vệ môi trường

Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, do đó, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) luôn chú trọng công tác BVMT.

Với nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, thời gian qua, công tác BVMT ở thị trấn Hưng Hà đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các khu dân cư đều có tổ thu gom rác thải, thường xuyên thu gom, tổng vệ sinh môi trường. Cùng với đó, các đoàn thể thực hiện hiệu quả giữ gìn vệ sinh, cảnh quan các đoạn đường tự quản. Phong trào tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng của người dân thị trấn từ lâu đã trở thành nếp nếp, góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Chia sẻ về phong trào, chị Phạm Thị Thanh, khu Nhân Dân 1 cho biết: Ngoài phát động vệ sinh, thu gom rác trong khu dân cư, thị trấn đã nỗ lực phối hợp xử lý rác thải trên địa bàn. Sau thu gom, rác thải được xử lý, không tồn đọng, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hưng Hà cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa khi đi chợ hay đi mua sắm hàng hóa; đẩy mạnh phong trào thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Hàng tháng tổ chức vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường tại các khu dân cư... Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình để góp phần cùng địa phương xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cùng với thành lập, duy trì các tổ thu gom rác tại 10 khu

dân cư, thị trấn Hưng Hà sớm đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2013. Do vậy, những năm gần đây thị trấn không có bãi rác thải tự phát, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư và các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn đều được thu gom và xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung.

Hiện nay, thị trấn Hưng Hà thu gom rác thải sinh hoạt mỗi ngày một lần, thu đến đâu đưa về khu xử lý rác thải tập trung đến đó để xử lý, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, lượng rác thải sinh hoạt của thị trấn ngày một nhiều, trung bình khoảng 5 - 7 tấn/ngày cộng với việc phải xử lý 2 - 3 tấn rác thải sinh hoạt của xã Tân Tiến liên kế nên lò đốt rác của thị trấn hiện nay xuống cấp nghiêm trọng. Ông Trương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Qua nhiều năm sử dụng, lò đốt rác đã xuống cấp dù thị trấn đã sửa chữa nhiều lần. Đến nay lò đã hỏng nghiêm trọng, vách

lò bị sập không thể tiếp tục sử dụng. Trước mắt chúng tôi xử lý rác bằng cách chôn lấp và tổ chức phun hóa chất xử lý rác 2 - 3 lần/tháng để bảo đảm môi trường. Về lâu dài, chúng tôi sẽ tham mưu cấp trên đầu tư lò đốt rác mới và quy hoạch khu vực xử lý rác thải mới bảo đảm các tiêu chí BVMT.

Thời gian tới, để công tác BVMT thực hiện tốt hơn nữa, thị trấn Hưng Hà tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác BVMT; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về BVMT; duy trì tổng vệ sinh định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

MAI THƯ



Thu gom rác thải tại thị trấn Hưng Hà.